

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน โดย กสม. จะพิจารณารายชื่อผู้ร่วมกล่าวปาฐกถา อีกครั้ง โดยมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจัดหาล่ามแปลภาษา และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. หลักสูตรการคุ้มครองการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และมอบสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน กสม.**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน กสม. และคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน กสม. สำหรับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนนโยบายและแนวปฏิบัติพร้อมคู่มือฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสม. แล้ว

**๔. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การความร่วมมืออิสลาม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๑**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การความร่วมมืออิสลาม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานใหญ่ IPHRC เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมี กสม.สุชาติ เป็นผู้แทน กสม. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานสถานการณ์และการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศมุสลิมสมาชิก OIC จำนวน ๕๗ ประเทศ ซึ่ง กสม. ไทย ได้รับเชิญในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ของ OIC โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันในหัวข้อธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: Normative Framework and Implementation Guideline for OIC Countries และรับหลักการสำคัญร่วมกัน ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) หลักการและจริยธรรมของชะรีอะฮ์อิสลาม (หลักกฎหมายอิสลาม) ๒) แนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นแกนกลางของชะรีอะฮ์อิสลาม ๓) ความจำเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใส ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔) ภาคธุรกิจเอกชนต้องเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการของธุรกิจ ๕) ประเทศสมาชิกจะประณามนโยบายและการทำธุรกิจ

ที่ไร่จริยธรรม ทั้งนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนไทย และคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ซาอุดีอาระเบีย ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อีกด้วย

#### ๕. การเป็นองค์กรร่วมจัดงานภายใต้โครงการ Safe in Custody

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้เป็นองค์กรร่วมจัดและใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน กสม. ในการจัดงาน “Safe in Custody School: Know Your Rights” ภายใต้โครงการ Safe in Custody ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) เนื่องในวันต่อต้านการทรมานสากล และเห็นชอบให้ กสม. พิติกาญจน์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. และประสานกำหนดวิทยากรตามความเหมาะสม และเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๖. การจัดงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๒๒ ปี

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบกำหนดการจัดงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๒๒ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามที่แก้ไข และมอบสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป